

รัฐสภาสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรป



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รัฐสภาสหภาพยุโรปได้ลงคะแนนเสียงเพื่อให้สัตยาบันข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Withdrawal Agreement) โดยมีคะแนนเห็นชอบ 621 เสียง ไม่เห็นชอบ 13 เสียง และงดออกความเห็น 13 เสียง ซึ่งรัฐบาลสหภาพยุโรปจะดำเนินการให้ความเห็นชอบข้อตกลงฯ ตามผลการลงคะแนนนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบันของสหภาพยุโรป

ผลการลงคะแนนเสียงของรัฐสภาสหภาพยุโรปในครั้งนี้ จะส่งผลให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปหลังเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 (เวลากรุงบรัสเซลส์) ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาจากสหราชอาณาจักรจำนวน 73 คนต้องออกจากตำแหน่งทันที และจะส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร และหลังจากนั้นสหราชอาณาจักรจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) เป็นเวลา 11 เดือนทันที

ในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการธิการยุโรป (นาง Ursula Gertrud von der Leyen) ได้กล่าวว่าจะไม่ความร่วมมือใหม่ใดๆ ที่จะให้ประโยชน์ได้เทียบเท่ากับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ และได้ย้ำเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่พิจารณาเรื่องการยกเว้นภาษีหรือการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหากสหภาพยุโรปไม่ได้รับความเท่าเทียมในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้บริษัทต่างๆ ของสหภาพยุโรปสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรี โดยเฉพาะภาคยานยนต์และอากาศยานที่ได้มีการหารือเพื่อให้อยู่ภายใต้มาตรฐานของสหภาพยุโรป

นาย Stephen Barclay (เลขาธิการ Brexit) ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ BBC ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรมีความพยายามในการจัดทำความตกลงการค้าที่มีภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ และไม่มีการกำหนดโควตาร่วมกับสหภาพยุโรป และรัฐบาลจะประกาศแนวทางในการเจรจาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหลังวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยคาดหวังว่าสหราชอาณาจักรจะสามารถใช้กฎระเบียบข้อบังคับของตนเอง และมีมาตรฐานของตนเอง และเห็นว่าทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะต้องสรุปความตกลงทางการค้าระหว่างกันให้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การค้ายังคงดำเนินไปตามปกติ ทั้งนี้ หลังจากเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้ สหราชอาณาจักรจะสามารถเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ ได้

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

ในขณะที่ นาย Leo Varadkar (นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์) ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ BBC ว่าสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปอาจต้องยอมขยายระยะเวลา transition period ออกไปเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงทางการค้าร่วมกันได้ และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความจำเป็นที่จะต้องมีความตกลงการค้านี้

อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะส่งผลให้ทิศทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นโดยคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างน้อย 1% ภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่บางส่วนเห็นว่า การที่ความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกับสหภาพยุโรปที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2021 อาจส่งผลให้การค้าชะลอตัวได้อีกครั้ง

ที่มา : Financial Times / BBC

ข้อคิดเห็น สศต.

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. (เวลากrungลอนดอน) ซึ่งหลังจากนั้น transition period ก็จะมีเริ่มต้น

สำหรับ transition period นี้จะส่งผลให้สหราชอาณาจักรยังคงดำเนินการค้ากับสหภาพยุโรป และประเทศที่สาม เช่น ไทย ได้เสมือนยังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกฎระเบียบ ข้อบังคับในการนำเข้าจะยังคงเดิม แต่สหราชอาณาจักรจะมีอิสระในการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าสหราชอาณาจักรจะเริ่มทยอยประกาศนโยบายต่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องความตกลงการค้าเสรี เพื่อส่งสัญญาณให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามต่อไปคือ สหราชอาณาจักรจะเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้หรือไม่ และสหราชอาณาจักรจะมีการประกาศให้กฎระเบียบ และมาตรฐานในการนำเข้าที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ส่งไทยที่ส่งสินค้าออกมายังสหราชอาณาจักร

สรุปโดย สศต. ลอนดอน